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Fyrst fundur foreldafélags Sunnulækjarskóla  

Skólaárið  2010 - 2011                                        tími 18:00-19:30 

       

Mættir voru Anne B Hansen, Helena Herborg Guðmundsdóttir, Karen Guðmundsdóttir, Linda Björk 
Sigurðardóttir, Óskar Gunnarsson, Valborg Tryggvadóttir. 

 

Fundarstjóri Linda Björk                                       Fundaritari Óskar
  

Fjarverandi Þórey Eyþórsdóttir 

• Rædd beiðni frá Þóreyju um að segja sig úr stjórn foreldrafélagsins, ákveðið að taka inn 
varamann. 

• Ákveðið að gefa út  símaskrá nemenda og er helsta markmið með útgáfunni að mynda tengsl 
foreldra, búið er að nefna þetta við Birgi skólastjóra. 
Um útgáfu sjá Anne og Linda Björk. 

• Ákveðið að fylgja eftir heildrænni skóla-og frístundastefnu, Karen tók að sér að kynna sér stöðu 
mála. 

• Almenn ánægja með útgáfu fréttabréfs á heimasíðu og ákveðið að halda því áfram í framhaldi 
af stjórnarfundi foreldrafélagsins, Anne mun sjá um það. 

• Komið var inn á eineltismál og ákveðið að setja spurningu inn á fréttavef og kalla eftir 
ábendingum frá foreldrum. 

• Ákveðið að koma foreldrarölti sem fyrst af stað og í samráði við Vallarskóla. 
• Rætt um að kynna tenglastarf fyrir foreldrafund svo foreldrar séu betur upplýstir um starf 

bekkjatengils Anne og Valborg tóku að sér að setja niður punkta fyrir bekkjatengla. 
ákveðið að funda með tenglum eftir að þeir eru valdir. 

• Samþykkt var tillaga Anne um að setja viðburðadagatal inn á heimasíðu foreldrafélagsins um 
helstu viðburði t.d.bekkjaviðburði,Anne mun sjá um það. 

• Upp kom spurning um að það vantaði einn fulltrúa í skólaráð frá foreldrafélaginu, Óskar 
ákveðinn í það. 

• Sædís Jónsdóttir fyrrverandi gjaldkeri kom inn á fund og skilaði af sér gögnum til núverandi 
gjaldkera. 

• Næsti fundur ákveðinn 22. Sept. Kl 18:00 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


